

## **Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng – Sống như một đóa hoa rực rỡ**

Gắn bó với ngôi trường Tiểu học Gia Thụy hơn 8 năm học, tôi đã được gặp gỡ, được giúp đỡ bởi rất nhiều các anh chị em đồng nghiệp. Mỗi người đều để lại cho tôi những ấn tượng riêng, tình cảm riêng. Và có một người rất đặc biệt đối với tôi, người đã dành cho tôi thật nhiều sự động viên, quan tâm, người đã mang đến cho tôi nhiều động lực để cố gắng phấn đấu trên hành trình chinh phục tri thức. Đó là bông hoa đẹp nhất của TH Gia Thụy - nhà giáo Bùi Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường. Người mà theo tôi hội tụ đủ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam - vừa mang phong cách hiện đại, vừa đậm nét truyền thống.



***Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng***

### **♥ Người thuyền trưởng tài năng, trách nhiệm**

Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng sinh năm 1974, trong một gia đình có truyền thống nhà giáo, hiếu học tại Thị trấn Yên Viên - Gia Lâm – Hà Nội. Tốt nghiệp trường cấp 3 Yên Viên, chị đã cùng lúc đỗ vào Đại học Pháp lý (nay là Đại học Luật) và trường Sư phạm. Với tình yêu dạy học, yêu những đôi mắt, những tâm hồn trẻ thơ, chị đã chọn học Sư phạm và đã gắn bó với nghề suốt 30 năm qua - một chặng đường dài với biết bao niềm vui, biết bao thành quả đáng trân trọng.

Trong một bài báo của báo Giáo dục Thủ đô năm 1995 đã viết về chị như thế này: “ Với những thầy cô giáo như cô giáo trẻ Thu Hằng, chúng ta tin rằng giáo dục huyện Gia Lâm sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa”. Đó là lời khẳng định về khả năng giảng dạy cũng như sự tâm huyết với nghề của cô giáo Bùi Thị Thu Hằng khi còn rất trẻ. Và sau gần 30 năm, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên (được tách ra từ huyện Gia Lâm cũ) thật sự đã gặt hái được rất nhiều thành tích vẻ vang. Những thành tích đáng tự hào ấy chắc chắn không thể thiếu những dấu ấn đậm nét mang tên Bùi Thị Thu Hằng.

Với tôi, chị Hằng gây ấn tượng ngay từ ngày đầu gặp gỡ, ở chị toát lên một năng lượng tích cực, nhanh nhẹn, hoạt bát và vô cùng thân thiện. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tôi gặp chị. Đó là một ngày cuối hạ năm 2023, chị nhận nhiệm vụ tổ chức phân công chuyển từ vị trí Hiệu trưởng trường Tiểu Ái Mộ A về làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Thụy. Với sự cởi mở, chân thành, thẳng thắn, chị chào tập thể giáo viên chúng tôi bằng nụ cười thật tươi, phong thái đầy tự tin và kiêu hãnh. Những lời chia sẻ chân thành, sâu lắng của chị về Tiểu học Gia Thụy – nơi chị gọi là “Nhà”, về những người đồng nghiệp cũ năm xưa giờ đây được tiếp tục đồng hành, chúng tôi thật sự xúc động và đặt niềm tin ở chị - một người “thuyền trưởng” đủ tài, đủ tâm và đủ tầm. Với phong cách làm việc đầy nhiệt huyết, khoa học, nhạy bén, tâm lý và hiểu thấu lòng người cùng kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý, chị đã tạo niềm tin, động lực và truyền lửa cho giáo viên chúng tôi những nguồn năng lượng tích cực.



### ***Chị Hằng nhận Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Thụy***

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại ngôi trường Tiểu học Gia Thụy với bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, chúng tôi hiểu chị cũng mang nhiều áp lực. Trách nhiệm của chị là làm thế nào để tiếp tục duy trì và thấp sáng hơn nữa ngọn lửa ấy. Làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh? Làm thế nào để phát huy sức mạnh của đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường?... Những suy nghĩ cứ luôn đau đáu, trăn trở ấy chắc hẳn đã khiến chị nhiều đêm không ngủ để đưa ra những kế hoạch, chiến lược nhằm xây dựng và phát triển nhà trường.



### *Chị Hằng và tập thể giáo viên trường Tiểu học Gia Thuy*

Hiểu rõ chuyên môn là vấn đề cốt lõi của mỗi nhà trường. Chị đã truyền được ngọn lửa đam mê và khơi dậy khả năng sáng tạo của mỗi người giáo viên bằng việc trực tiếp vừa làm, vừa hướng dẫn. Bản thân chị luôn nỗ lực không ngừng là một tấm gương cho giáo viên noi theo. Chị cùng giáo viên xây dựng môi trường lớp học theo hướng đổi mới sáng tạo, xây dựng một trường học hạnh phúc với những lớp học hạnh phúc. Chị đã phát huy được năng lực sở trường và truyền cảm hứng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường... Để giúp lực lượng giáo viên tích cực đổi mới các phương pháp dạy học, chị rất chú trọng đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn để tác động mạnh mẽ trực tiếp đến giáo viên đứng lớp vì theo chị giáo viên là người quan trọng để quyết định hiệu quả giáo dục. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Hiệu trưởng của chúng tôi vẫn luôn ưu tiên dành thời gian tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn, gợi mở, chia sẻ, giúp đỡ giáo viên về cách vận dụng các phương pháp dạy học mới, cách truyền cảm hứng và nâng cao hiệu quả tiết dạy. Chính nhờ vậy, hoạt động chuyên môn của nhà trường đã đi vào nền nếp và đạt được thành tích cao trong năm học 2023 - 2024. Với riêng bản thân tôi, nhờ sự động viên, khích lệ, tin tưởng và giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường mà đặc biệt là của chị Bùi Thị Thu Hằng, năm học này tôi đã có được thành tích thật đáng tự hào: giải Nhất cấp quận, giải Nhất cấp thành phố trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi không quên sự quan tâm, chăm sóc, những lời động viên, chia sẻ, những góp ý chi tiết và đầy sáng tạo, những hướng dẫn tỉ mỉ, chần chu của “sếp” Hằng dành cho tôi. “Mình có khả năng, mình cứ tự tin và chắc chắn mình sẽ làm được, không cần quá áp lực nhé!” – Một lời nói của chị mà như ngàn vạn liều thuốc bổ giúp tôi thêm quyết tâm và bản lĩnh để hoàn thành tốt tiết dạy của mình. Đó chính là cách chị truyền cảm hứng đến

chúng tôi, cách chị cùng chúng tôi khẳng định thương hiệu của nhà trường, mà ở đó, mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương đạo đức, là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là nhiệt huyết trong từng nhiệm vụ.

### ♥ Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu

Song song với nhiệm vụ học tập, cô Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Hằng luôn mong muốn học sinh trường Tiểu học Gia Thụy được phát triển toàn diện, trở thành những công dân toàn cầu. Chị tổ chức nhiều hoạt động, phong trào cho học sinh tham gia. Chị trăn trở làm thế nào để các hoạt động không nhàm chán mà luôn tạo ra sự mới mẻ, đa dạng. Với cương vị là Hiệu trưởng, chị lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực thu hút không chỉ học sinh mà cả giáo viên và cha mẹ học sinh cùng nhiệt tình tham gia. Các hoạt động chị tổ chức cho học sinh rất phong phú, đa dạng. Chị hạnh phúc khi thấy học sinh của mình mạnh dạn, tự tin, phát huy năng lực riêng của từng em qua mỗi hoạt động, chị hạnh phúc khi được lắng nghe những chia sẻ, những ước vọng và cả những điều các em mong muốn về thầy cô, về bố mẹ, về nhà trường... Tôi luôn tin rằng, chính cái cách biết cúi xuống cùng các em, hiểu các em học sinh như thế nên chị luôn là cô Hiệu trưởng dễ mến, thân thiện, gần gũi với mỗi bạn nhỏ trong trường.



*Tọa đàm “Điều em muốn nói”*

Là người đứng đầu nhà trường nhưng chị Hằng cũng luôn gần gũi với giáo viên, nhân viên. Chị luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những lời góp ý của mọi người trước khi đưa ra một quyết định nào đó, nhìn nhận thấu đáo mọi việc và giải quyết trên tinh thần dân chủ. Chị cũng luôn tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân để từ đó chính chúng tôi sẽ tự phát huy những điểm mạnh của bản thân và tạo nên nhiều sáng tạo, đổi mới trong công việc. Trong ngôi nhà Tiểu học Gia Thụy, chúng tôi luôn cảm thấy thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương vì ở đó có “sếp” Hằng – người cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc khi được làm việc và cống hiến.

### ♥ Mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm

Để có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trong quá trình tu sửa trường Tiểu học Gia Thụy năm 2023, chị Hằng rất sát sao, quan tâm tới từng hạng mục nhỏ nhất. Tuy trường được tu sửa mang một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp hơn nhưng bảng lớp, máy chiếu trong các lớp học chưa nhận được gói đầu tư đổi mới. Sau 15 năm sử dụng, nhiều chiếc máy chiếu bóng đã mờ, hình ảnh, màu sắc không rõ nét, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả tiết học. Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, chị đã kêu gọi được gói đầu tư cơ sở vật chất từ Ngân hàng Vietcombank. Được sự đồng lòng, ủng hộ từ cha mẹ học sinh, chị đã mạnh dạn thay mới trang thiết bị hiện đại như ti vi, bảng trượt cho từng lớp học để thầy trò nhà trường có một môi trường học tập tiện nghi, hiện đại.



*Các lớp học được trang bị cơ sở vật chất hiện đại*

## ♥ Trái tim giàu lòng nhân ái

Không chỉ giỏi chuyên môn, Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Hằng của chúng tôi còn là một biểu tượng của lòng nhiệt huyết và sự cống hiến trong công tác từ thiện. Chị đã gắn bó với hoạt động từ thiện từ rất nhiều năm. Bước chân của chị đã đến không biết bao địa chỉ trên mọi miền Tổ quốc. Những nỗ lực của chị trong việc tổ chức các chương trình từ thiện không chỉ mang lại những món quà thiết thực mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Chị không chỉ mang đến cho những bạn nhỏ kém may mắn những cuốn sách hay, bộ đồ mới, mang đến cho những cụ già neo đơn, những bệnh nhân ở trại phong những tấm bánh, món quà mà còn trao tặng cho họ những cái ôm đầy yêu thương, trao tặng cho họ niềm tin vào cuộc sống này. Có tận mắt thấy hình ảnh của chị trong cái lạnh tê tái của mùa đông, khi mặt trời còn chưa tỉnh giấc, chị tới thăm những cụ già neo đơn ở khu điều trị bệnh phong Cẩm Bình (Thanh Hóa) hay cái cách chị âu yếm chuyện trò cùng các bạn nhỏ ở mái ấm Thánh Tâm trong chuyến từ thiện tháng 3 năm 2024... mới thấy hết vẻ đẹp của một tâm hồn luôn cháy hết mình với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Như cánh chim không mỏi, chị mang trái tim nồng ấm của mình trên hành trình tìm đến những nơi cần được yêu thương, cần được sẻ chia như vậy...



*Chuyến thiện nguyện tại khu điều trị bệnh phong Cẩm Bình*



### *Chuyện trò cùng các bạn nhỏ ở mái ấm Thánh Tâm*

“Càng đơn giản, càng hạnh phúc” – Đó là điều mà Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Hằng của chúng tôi luôn tâm niệm. Và tôi nghĩ rằng, để làm được những điều “đơn giản” như người thuyền trưởng của chúng tôi đã làm thì thật sự không phải là điều dễ dàng và không phải ai cũng có thể làm được. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi khi được đồng hành cùng một người “sếp”, một người chị giỏi giang, đáng yêu, đáng kính như vậy. Chúc chị luôn mạnh khỏe, dồi dào năng lượng để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tuyệt vời đến học trò, đồng nghiệp và cộng đồng.